



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๒๖/๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ) รุ่นที่ ๑๙”  
เรียน นายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ) จำนวน ๑ ชุด  
๒. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด  
๓. เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน ๑ ชุด  
๔. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ) รุ่นที่ ๑๙” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักบริหารงานช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจัดการงานช่างขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปพัฒนาเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนละ ๗,๔๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรมตาม “หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ) รุ่นที่ ๑๙” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน ๗,๔๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ส่งจ่ายในนาม สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี ๐๘๑-๐๐๕๔๔๗-๗ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้นำสำเนาหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว มาแสดงเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา จะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

/๒. ให้ผู้เข้ารับ.....

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับไปเข้ารับการฝึกอบรม และให้เดินทางไปรายงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และปฐมนิเทศเวลา ๑๗.๐๐ น. แต่งกายชุดสุภาพ

๓. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายชญาณนท์ จุลมานพ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๙ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้ที่ [www.lpdi.go.th](http://www.lpdi.go.th) หัวข้อหนังสือราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โขคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

นางสาวชนิดดา ทิศนุกูล โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๖

โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐๒-๑๙๑-๔๘๐๔